
 

141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 459  —  385. mál.

Fyrirspurn
til atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra um innflutning á lambakjöti frá Nýja-Sjálandi.

Frá Ásmundi Einari Daðasyni.

1. Eru gerðar sömu kröfur um gæði og framleiðsluhætti nýsjálensks lambakjöts og innlends
lambakjöts?

2. Hvernig verður innflutt nýsjálenskt lambakjöt merkt og hvar verður það selt?
3. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að innlendir söluaðilar innflutta kjötsins, svo sem

hótel, verslanir og veitingahús, verði skyldaðir til að greina neytendum frá uppruna
þess?

Skriflegt svar óskast.


